

สพฐ.จับมือมหา'ลัยรัฐยกระดับโรงเรียนจุฬาภรณฯ

● เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาเด็กเก่ง

ที่โรงแรมเอเชีย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 12 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณฯ ปทุมธานี, เพชรบุรี, ชลบุรี, ตรัง, สตูล, นครศรีธรรมราช, เชียงราย, พิษณุโลก, ลพบุรี, มุกดาหาร, เลย และบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยที่เลี้ยงของโรงเรียนฯ ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในฐานะประธานโครงการฯ กล่าวว่า โรงเรียนจุฬาภรณฯ เกิดขึ้นมาในในอดีตได้มีการนำร่องเปิดเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ขณะนั้นได้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยกกระดับโรงเรียนจุฬาภรณฯ เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีมหาวิทยาลัยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงและร่วมพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณฯ ใน 5 ด้าน คือ บุคลากร, การจัดการเรียนการสอน, การสนับสนุน, การฝึกฝนด้านการวิจัย, การสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ และความร่วมมืออื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยที่จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงหลัก และร่วมเป็นพี่เลี้ยง มีทั้งสิ้น 20 สถาบัน ซึ่งมี 18 สถาบันที่จะจัดกลุ่มให้รับผิดชอบโรงเรียนที่กระจายในภูมิภาค ได้แก่ ม.ธรรมศาสตร์, ม.เกษตรศาสตร์

ม.ศิลปากร, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มก., วิทยาเขตกำแพงแสน, ม.บูรพา, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณฯ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ม.ทักษิณ, ม.วลัยลักษณ์, ม.สงขลานครินทร์, ม.แม่ฟ้าหลวง, ม.เชียงใหม่, ม.แม่โจ้, มธ., รังสิต, ม.ขอนแก่น, ม.มหาสารคาม, และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยกเว้น ม.มหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงร่วมและให้คำปรึกษาโครงการและการฝึกประสบการณ์ของนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณฯ ทั้ง 12 แห่ง

"อยากฝากให้ สพฐ.ช่วยดูแลเกี่ยวกับระเบียบการคัดเลือกบุคลากร ผู้บริหารที่จะมาดูแล เพราะอยากให้บุคลากรที่มีความสามารถเหมาะสม รวมทั้งอยากฝากให้ผู้บริหาร อาจารย์ของโรงเรียน รุกเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นพี่เลี้ยง และติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขอให้ปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนว่าการที่รัฐทุ่มงบเพื่อดูแลเป็นพิเศษเพราะต้องการให้เขาเมื่อจบมาแล้วจะเป็นกำลังสำคัญพัฒนาบ้านเมือง" ดร.กฤษณพงศ์ กล่าว

ด้านนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่โรงเรียนจุฬาภรณฯ จะได้รับการช่วยเหลือพัฒนา โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ จะได้รับการพัฒนาที่ตรงจุดเหมาะสม ซึ่งยัง

จะเป็นต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ดำเนินโครงการโดยอนุมัติงบประมาณทั้งสิ้น 6,085 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2554-2561 เป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนจำนวน 94,000 บาทต่อคนต่อปี แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการอยู่ประจำของนักเรียน 50,000 บาทต่อคนต่อปี และค่าจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 40,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่ง สพฐ.จะต้องตั้งงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอขออนุมัติ แต่เชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาเพราะแม้ว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาก็จะสานต่อโครงการดังกล่าว เพราะเป็นโครงการที่ดี ได้นักเรียนที่มีคุณภาพตรงตามต้องการ

ส่วนเรื่องการบริหารบุคคล สพฐ.ตระหนักดีจึงได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางกลั่นกรองคุณสมบัติผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเฉพาะทาง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอรายชื่อสถานศึกษา โดยโรงเรียนจุฬาภรณฯ ก็อยู่ในกลุ่มดังกล่าวนี้ด้วย และเพื่อให้เห็นผลการดำเนินงานระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยจึงเสนอด้วยว่าเมื่อดำเนินการครบ 1 ปี จะนัดเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อที่โรงเรียนจุฬาภรณฯ จะได้เห็นความก้าวหน้าของโรงเรียนในกลุ่มเดียวกันเป็นบทเรียนเพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป